



ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ  
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2568

ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2568 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2567 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานสถาบันประเภทพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์

ที่	ชื่อ - สกุล	ผลการคัดเลือก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์		
1	นางสาวชญาณิศา แก้วจรัส	ผ่านการคัดเลือก
2	นางสาวศิวะพร สารตปรง	ผ่านการคัดเลือก

โดย ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก แจ้งรายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มกราคม 2568 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ และเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สถาบันจะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์

- สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ชุด
- สำเนาคุณวุฒิมหาวิทยาลัย (ใบแสดงผลการเรียนและปริญญาบัตร) จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ใส่เสื้อสูททับเสื้อเชิ้ตมีปก) จำนวน 1 รูป

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกได้มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตามวันที่สถาบันกำหนด ให้ยื่นคำร้องต่ออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี และผลการพิจารณาของอธิการบดีถือเป็นที่สุด หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสถาบัน

อนึ่ง สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน เมื่อรายงานตัวแล้ว สถาบันจะส่งตัวไปตรวจสอบประวัติ-พิมพ์ลายนิ้วมือ หากพบประวัติการกระทำความผิด สถาบันจะถือว่าบุคคลผู้นั้นสิ้นสุดการจ้างโดยมีผลตั้งแต่วันที่สถาบันรับทราบผลดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต ศรีรัตนะ)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร การเงิน และนิติการ ปฏิบัติการแทน  
อธิการบดี